



ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ สสขบ ภาชว
วันที่ 26 เดือน พค. พ.ศ. ๒56๐ หน้า 7

พค. ปันบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer สร้างแนวทางการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ โดยกำหนดนโยบายสำคัญ คือ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร และพัฒนาภาคเกษตรไทย โดยมี Smart Officer ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเพื่อนคู่คิดในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของประเทศให้เป็น Smart Farmer เพื่อช่วยให้เกษตรกรประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างมั่นคง มีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว มีเงินเหลือเก็บออมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ การเสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็น Smart Officer ให้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งมั่นพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และมีความเข้าใจในนโยบาย การบริหารจัดการ งาน/โครงการ ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี กระทรวงเกษตรฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมบุคลากรสู่การเป็น Smart Officer” จำนวน 24 รุ่น ซึ่งแบ่งเป็น ส่วนกลาง 14 รุ่น ส่วนภูมิภาค 10 รุ่น

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวอีกว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโอกาสขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ส่งข้าราชการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อให้ข้าราชการทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการเกษตรในอนาคต เรียนรู้ความเร่งด่วนที่จะต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นข้าราชการที่ดี มีอุดมการณ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีจิตวิญญาณขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับเกษตรกรให้ยืนได้ด้วยตนเอง โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ด้วยการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากหลากหลายสาขา มาบูรณาการในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0